

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2018-2019**  
*(Kèm theo Kế hoạch số 116/KH-VVT, ngày 19 tháng 9 năm 2018 của trường Tiểu học Võ Văn Thặng)*

TT	Tiêu chuẩn, tiêu chí	ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2018 – 2019		Kết quả thực hiện			Ghi chú
		ND Kế hoạch cải tiến chất lượng được XD đầu năm	ND Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục đã được điều chỉnh	Những công việc đã triển khai xong theo đúng KH (nêu rõ chất lượng, hiệu quả công việc)	Những công việc đang triển khai theo KH, hoặc chậm so với KH (lý do chậm tiến độ), đánh giá sơ bộ về những ND đã triển khai	Những công việc chưa triển khai (nêu rõ lý do)	
<b>MỨC 1, 2, 3</b>							
1	<b>Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường</b>						
	<i>Tiêu chí 1.1</i>	Trường chưa	Hiệu trưởng	Hàng tháng trong	Không có	Không có	

		<p>thực hiện thường xuyên việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung các nội dung trong phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường</p>	<p>xây dựng kế hoạch định kỳ, phối hợp tốt với các lực lượng giáo dục bên trong và ngoài trường thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung chiến lược phát triển trên cơ sở tham mưu, đề xuất với Hội đồng trường.</p>	<p>buổi họp Hội đồng, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã đóng góp ý kiến bổ sung vào kế hoạch chiến lược phát triển, cuối năm 2018-2019 cơ bản đã đạt được kế hoạch đề ra.</p>			
	<p><i>Tiêu chí 1.2</i></p>	<p>Vẫn còn vài thành viên Hội đồng tư vấn chưa mạnh dạn</p>	<p>Hiệu trưởng hướng dẫn các thành viên phát biểu, tạo</p>	<p>Hiệu trưởng yêu cầu các thành viên Hội đồng tư vấn phải có ít nhất 1 ý</p>			

		phát biểu ý kiến trong cuộc họp.	không khí dân chủ, vui vẻ trong cuộc họp, khuyến khích các thành viên mạnh dạn phát biểu ý kiến.	kiến trong các cuộc họp, nếu không phát biểu trực tiếp thì có thể ghi vào giấy và gửi lại cho thư ký sau cuộc họp. Kết quả 100% thành viên Hội đồng đều có ý kiến đóng góp.			
	<i>Tiêu chí 1.3</i>	Đoàn viên tích cực tham gia các buổi sinh hoạt Đoàn ở trường. Tuy nhiên, các hoạt động tổ chức ở địa phương vào chiều tối chưa tham	Trong những năm học tới, Bí thư Chi đoàn bám sát kế hoạch hoạt động của xã đoàn, phân công nhiệm vụ cụ thể phù hợp với hoàn	Đoàn viên đã tham gia đầy đủ 100%.			

		gia đủ 100%.	cảnh của từng cá nhân để đoàn viên tham gia đầy đủ; có hình thức khen thưởng, khuyến khích kịp thời để động viên.				
2	<b>Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên</b>						
	Tiêu chí 2.1	Kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ của hiệu trưởng và phó hiệu trưởng còn hạn chế.	Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng phấn đấu đạt mức đánh giá tốt. Cán bộ quản lý phát huy tối đa năng		Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ, có tinh thần học hỏi cao,		

			<p>lực, tinh thần trách nhiệm của cá nhân qua việc phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp; tiếp tục thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, lãnh đạo. Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng tự túc tham gia lớp học ngoại ngữ để nâng cao trình độ giao tiếp.</p>		<p>luôn lắng nghe và học hỏi từ giáo viên bản ngữ dạy ở trường. Kết quả đã đạt ở mức đánh giá tốt.</p>		
--	--	--	---	--	--	--	--

	Tiêu chí 2.2	Giáo viên dạy nhiều môn được phân công giảng dạy mỹ thuật nên chất lượng giảng dạy môn học trên chưa đạt hiệu quả cao.	Hiệu trưởng tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Học Môn thực hiện tuyển dụng giáo viên, đảm bảo theo quy định Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sắp xếp, bố trí lại nhân sự đúng chuyên ngành.		Hàng năm nhà trường đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên dạy Mỹ thuật nhưng cho đến nay nhà trường vẫn chưa tuyển được do không có giáo viên đăng ký tuyển dụng vào trường.		
3	<b>Tiêu chuẩn 3: Cơ sở</b>						

	<b>vật chất và thiết bị dạy học</b>						
	<i>Tiêu chí 3.3</i>	Diện tích nhà ăn chưa đáp ứng số lượng học sinh tham gia bán trú tại trường.	Trong thời gian tới, hiệu trưởng tham mưu các cấp lãnh đạo, có kế hoạch mở rộng diện tích nhà bếp, nhà ăn đáp ứng việc phục vụ học sinh bán trú của trường.				
	<i>Tiêu chí 3.5</i>	Các thiết bị, đồ dùng dạy học tự làm của giáo viên còn đơn sơ, chưa đạt hiệu quả cao.	Hiệu trưởng chỉ đạo nhân viên thiết bị tổ chức cho giáo viên tự làm thiết bị dạy học có giá trị, sử		Do việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, các lớp học hiện nay đã được trang bị tivi và máy tính		

			dụng được lâu dài và hiệu quả.		nên việc sử dụng đồ dùng dạy học tự làm còn nhiều hạn chế. Giáo viên chủ yếu tập trung vào chú trọng làm giáo án điện tử có chất lượng để giảng dạy.		
	<i>Tiêu chí 3.6</i>	Thư viện chưa có nhiều đầu sách phong phú phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu của giáo viên và học sinh.	Cán bộ phụ trách thư viện thường xuyên tham mưu, đề xuất trang bị thêm đầu sách, báo, tài liệu phục vụ nhu cầu của cán bộ, giáo viên, nhân viên.	Trong năm học vừa qua thư viện đã trang bị thêm nhiều đầu sách mới, tổ chức các buổi giới thiệu sách, xây dựng tủ sách lưu động, phát động phong trào quyên góp sách, truyện. Kết			



			Giới thiệu các tác phẩm hay đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.	quả đã đạt được nhiều sách báo phục vụ cho việc nghiên cứu và học tập của học sinh và giáo viên.			
4	<b>Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục</b>						
	<i>Tiêu chí 5.4</i>	Việc lưu trữ hồ sơ phổ cập theo các năm chưa thật đầy đủ và khoa học	Tiếp tục thực hiện cơ chế phối hợp hiệu quả giữa cán bộ quản lý, chuyên trách giáo dục xã với hội khuyến học xã để tiếp tục thực hiện tốt công tác phổ	Qua kết quả kiểm định chất lượng giáo dục 5 năm, nhà trường đã bổ sung và lưu trữ đầy đủ và khoa học hồ sơ phổ cập theo từng năm, cán bộ kiêm nhiệm công tác phổ cập cũng đã hoàn thiện hồ sơ			

			cấp giáo dục tiểu học. Phó hiệu trưởng chỉ đạo cho nhân viên phụ trách công tác phổ cập thực hiện tốt việc lưu trữ hồ sơ phổ cập.	sổ sách theo yêu cầu.			
	<i>Tiêu chí 5.5</i>	Trong từng năm học trường còn học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học.	Phó Hiệu trưởng thường xuyên dự giờ, thăm lớp, triển khai giáo viên thực hiện đầy đủ các nội dung chuyên môn, nhất là việc theo	Trong năm học vừa qua số học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học đã giảm so với những năm trước.			

			đôi giúp đỡ các học sinh chưa hoàn thành chương trình lớp học.				
<b>Mức 4</b>							
	<i>Tiêu chí 1</i>	Không có					

**HIỆU TRƯỞNG**

**Lê Thị Kim Phụng**